

ดินไหวเขย่า3จว.ไทย สธ.ยัน12รพ.ร้าวแค่มผนัง

ปล.สรุปผลกระทบแผ่นดินไหว สร้างความเสียหาย
3 จังหวัด “แพร่-น่าน-เลย” บ้านพัง 19 หลัง กำชับ
เร่งสำรวจพื้นที่ ➡ ต่อ : แผ่นดินไหว - หน้า 2

แผ่นดินไหว

เพื่อช่วยเหลือ ขณะกระทรวงสาธารณสุข เผย
12 โรงพยาบาลมีรอยร้าว ผนังกะเทาะผลจาก
แผ่นดินไหวในลาวแต่ไม่กระทบโครงสร้างอาคาร

ความเสียหายเหตุแผ่นดินไหวระดับความ
รุนแรง 6.4 ศูนย์กลางอยู่ที่แขวงไซยะบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
ความลึกจากผิวดินลงไป 3 กิโลเมตร และเกิด
อาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกเกือบร้อยครั้งหลาย
จังหวัดของไทยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจ.น่าน รับรู้ถึงความสั่นสะเทือน
และได้รับผลกระทบ อาคารบ้านพักเสียหายนั้น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายมงคล
สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย สรุป
ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวในพื้นที่
ประเทศไทยว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน
และเลย จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
พบบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19 หลัง
สถานที่ราชการ 2 แห่ง วัด 6 แห่ง โรงพยาบาล
2 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดย ปภ.ประสานกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการ
ตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวในประเทศลาว จัดเจ้าหน้าที่
สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ได้รับความ
เสียหายจากผลกระทบของแผ่นดินไหว และ
เร่งช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบหลักเกณฑ์
ที่กำหนด สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทางสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อประสานให้การ
ช่วยเหลือต่อไป

ด้านนายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่ลาวส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ว่ามีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากเหตุ
แผ่นดินไหว 12 แห่ง แต่ไม่กระทบโครงสร้าง
อาคารส่วนใหญ่เป็นรอยร้าว ผนังและสีกะเทาะ
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ก่อสร้างอาคาร
รองรับแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ปี 2542 เหลือแต่อาคาร
บ้านพักข้าราชการที่ยังเป็นอาคารโครงสร้างเก่า

อย่างไรก็ตาม วันนี้กองวิศวกรรม กรม
สธ.ส่งพื้นที่สำรวจอาคารใน จ.พะเยา และให้
22 จังหวัดที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนบัว เตรียมพร้อม
เรื่องแผนอพยพไว้เพราะอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกได้
ต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนบัว

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)เปิดเผยว่าวันนี้
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ(ผบ.ตร.)นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเพื่อซ่อมแซมและ
บำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจ นักเรียน โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน(รร.ตชด.)เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
(สังกัด กก.ตชด.ที่ 32)และตรวจสอบความ
เสียหายของอาคารเรียนและอาคารที่พักในเบื้องต้น
หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ลาว
ทำให้ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
ได้รับความเสียหาย อาคารเรียนและอาคารที่พัก
หลายจุดมีฝ้าพัง ผนังร้าว

สำหรับ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ
100 ปีนั้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล
ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น
78 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 34 คน และมี
ครูผู้สอน จำนวน 9 คน เป็น ครูตำรวจตระเวน
ชายแดน 7 คน และครูจากมูลนิธิพุทธรักษา
2 คน

'บิกป็อก'แย้มเลือกตั้งอปท.'ก.ค.63'

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมโดยมีการเชิญภาคส่วนต่างๆ ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาชี้แจงสาเหตุเกี่ยวกับความล่าช้าของพระราชบัญญัติ (พร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะผ่านการพิจารณาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางกมธ.มองว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสำรองงบประมาณเพื่อจัดการเลือกตั้งไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีงบประมาณรองรับไว้

240 ล้านบาท ดังนั้นเรื่องงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุผลใหญ่ที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯทม.ต้องเลื่อนออกไปอีก

นายปดิพัทธ์กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ยังชี้แจงเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ทั้งเรื่องการสำรวจจำนวนประชากร ช่วงเดือนมกราคมปี 2563 รวมถึงความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่ง กกต.กำลังปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น คาดการณ์ว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์

"เมื่อ กกต.ออกระเบียบต่างๆ เสร็จในเดือนธันวาคม ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพื่อส่งผ่านสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะต้องจัดให้เกิดขึ้นภายใน 120 วัน การเลือกตั้งผู้ว่าฯทม. จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย พล.อ.อนุพงษ์สรุปกรอบเวลาไว้คร่าวๆ ว่าการท้องถิ่นจะเริ่มเกิดขึ้นไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2563" นายปดิพัทธ์กล่าว

เมื่อต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน



ทราบหรือไม่ว่า...กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำบัตรประจำตัวคนไทยทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน และใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลในการติดต่อขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ ตลอดจนใช้ประกอบการทำธุรกรรม-นิติกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในปัจจุบันได้พัฒนาระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปกว่าเดิม โดยการนำเทคโนโลยีระบบการรู้จำภาพใบหน้า (Face Recognition) มาใช้ร่วมกับระบบการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตร เพื่อนำเอกลักษณ์ของบุคคลมาใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล และเพื่อป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

มุมบริการฉบับนี้ ขอแนะนำเสนอความรู้ และสร้างความเข้าใจในการติดต่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยตามมาตรฐานสากลสำหรับการใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลเมื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card)

1.สามารถเลือกเดินทางไปทำบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา และศูนย์บริการอำเภออ้อมทุกแห่งทั่วประเทศที่เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามความสะดวก

2.การขอทำบัตรทุกกรณี ยื่นขอมีบัตรได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อยู่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ บัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย บัตรชำรุด แก้ไขชื่อตัวและหรือชื่อสกุล เป็นต้น หากพินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมการทำบัตร 100 บาท เฉพาะกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด แก้ไขชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่เท่านั้น

3.เมื่อผู้ขอมีบัตรยื่นความประสงค์แล้ว เจ้าหน้าที่จะ

ตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคลและภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในเรื่องต้นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด (สำหรับบางกรณีอาจต้องมีการสอบสวนและบันทึกปากคำ ก็จะใช้เวลามากกว่าปกติบ้าง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ขอมีบัตร)

4.เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ขอมีบัตรพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วหัว

แม่มือข้างขวาและข้างซ้าย สำหรับคนไทยที่ขอมีบัตรครั้งแรกจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และสำหรับคนไทยที่เคยทำบัตรและมีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือในฐานข้อมูลแล้ว ระบบจะตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือในฐานข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนบุคคล

5.ทุกหน่วยที่ให้บริการจัดทำบัตรได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการแต่งตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระจกเงา ทีวี เลือคลุม เป็นต้น เพื่อให้มีภาพรูปถ่ายที่สวยงามและเหมาะสม

6.กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นสตรีไทยมุสลิมแต่งกายโดยมีผ้าคลุมใบหน้า หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่นับถือลัทธิศาสนาอื่น ซึ่งต้องแต่งกายมีผ้าโพกศีรษะหรือมีเครื่องประดับบนศีรษะ เป็นต้น ก่อนถ่ายรูปเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำให้ถอดผ้าคลุมใบหน้า ผ้าโพกศีรษะออกและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรื่องการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลให้ทราบ หากผู้ขอมีบัตรไม่ประสงค์ปฏิบัติ ก็จะอนุโลมให้แต่ต้องให้ผู้ขอมีบัตรเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7.เมื่อถ่ายภาพแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอมีบัตรตรวจสอบรูปถ่ายในจอคอมพิวเตอร์ ว่ามีความพึงพอใจในรูปถ่ายที่จะพิมพ์ลงในบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ อย่างไร ก่อนจะดำเนินการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนในขั้นตอนต่อไป

8.ก่อนรับมอบบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเก็บลายพิมพ์นิ้วชี้ข้างขวา และนิ้วชี้ข้างซ้าย เพื่อจัดเก็บลงหน่วยความจำ (IC Chip) พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมและหรือค่าปรับ แล้วแต่กรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548 หรือสำนักทะเบียนทุกแห่ง หรือ โหลดแอปพลิเคชัน DOPA PLUS